

## เดือน “พฤษภาคม”

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่ปีการศึกษาใหม่ค่ะ สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในเดือนแรกนี้ เป็นหน่วยเกี่ยวกับ “โรงเรียน” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของเรา ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆ คุณครู และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยในเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น นักเรียนได้เรียนในวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

- ภาษาไทย** นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสืออ่านเก่งบทที่ 1 จดจำพยัญชนะไทย 44 ตัว จากการเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ และฝึกอ่านคำประสมสระ อา เช่น กา ตา รวมทั้งได้ทบทวนจากการทำแบบฝึกหัดภาษาไทย
- คณิตศาสตร์** นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 20 และเรียนรู้ค่าจำนวน 1 – 10 ผ่านการเล่นเกม รวมทั้งฝึกการจดจำ ฝึกการเขียนตัวเลข 1 – 3 อย่างถูกต้อง การนับจำนวน และจับคู่ตัวเลขที่สัมพันธ์กับภาพ และทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์
- ประสบการณ์** นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “โรงเรียนของเรา” เกี่ยวกับชื่อ โรงเรียน ห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน คุณครู สัญลักษณ์ คติพจน์ของโรงเรียน และชื่อเพื่อนๆ การเข้าใจในข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียน การรักษาสิ่งของที่ เป็นสาธารณสมบัติของโรงเรียน
- เตรียมความพร้อม** นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น การเก็บของ การส่งงานและการบ้าน การเขียนชื่อจริง การเข้าห้องน้ำ รับประทานอาหาร และการทำกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการสังเกตของนักเรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้น KG.2 ในเดือนแรกนี้เป็นระยะของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน คุณครู และเพื่อนใหม่บางคน โดยขอให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขา จะทำได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ำและทำความสะอาดร่างกายตนเอง ในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึกการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของวิชาการ นั้น นักเรียนจะเรียนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จึงขอให้ ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ

## เดือน “มิถุนายน”

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นหน่วยเกี่ยวกับ “ตัวเรา” ที่นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเรา โดยในเรื่องการเรียนรู้ทางวิชาการนั้น นักเรียนได้เรียนในวิชาต่างๆที่น่าสนใจดังนี้ คือ

- ภาษาไทย** นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสืออ่านเก่งบทที่ 2-3 จดจำพยัญชนะไทย 44 ตัว จากการเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ และฝึกอ่านคำประสมสระ อี อือ อุ ตามแบบสารสาสน์ รวมทั้งได้ฝึกทบทวนทำแบบฝึกหัดภาษาไทย
- คณิตศาสตร์** นักเรียนได้ฝึกนับตัวเลข 1 – 20 และเรียนรู้ค่าจำนวน 1 – 14 ผ่านการเล่นเกมนวมทั้งฝึกการจดจำ ฝึกการเขียนตัวเลขอารบิก 7 การสะกดเลขเป็นตัวหนังสือ หนึ่ง-สอง การนับจำนวนและจับคู่ตัวเลขที่สัมพันธ์กับภาพ และทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์
- ประสบการณ์** นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง “ตัวเรา” เกี่ยวกับชื่อของตนเอง เรียนรู้ชื่อคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก คอ แขน ขา เป็นต้น การดูแลและทำความสะอาดร่างกาย เช่น การล้างมือ การอาบน้ำ สระผม รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากสัตว์และสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย เช่น ยุง ของมีคม เป็นต้น
- เตรียมความพร้อม** นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ฝึกการทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน การจัดหมวดหมู่สิ่งของ การสังเกตภาพเหมือนและแตกต่างกัน การจับคู่ภาพที่มีลักษณะตรงกันข้าม

สำหรับในเดือนที่ผ่านมา เป็นระยะของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม คุณครู และเพื่อนๆใหม่ นักเรียนหลายคนสามารถปรับตัวได้ดีมากขึ้น มาโรงเรียนอย่างมีความสุขไม่ร้องไห้ จึงขอให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้ไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน โดยฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่วัยของเขาจะทำได้ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ำและทำความสะอาดร่างกายตนเอง ในเรื่องการรับประทานอาหาร เช่น วิธีการจับช้อนส้อมอย่างถูกต้อง ฝึกการรับประทานอาหารทั้ง 5 หมู่ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของวิชาการนั้น นักเรียนจะเรียนเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักเรียนด้วยค่ะ